



๖๕
ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เลขที่ 3920
วันที่ 17 ส.ค. 2556
เวลา 14.55 น.

46010

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและฝึกอบรม โทร. 40099

ที่ ศธ. 0514.1.3.5/ว. 10812

วันที่ 17 ธันวาคม 2556

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ”

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนการศึกษารูปแบบใหม่ คือ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาในเชิงรุก มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2557 ในสาขาวิชาต่าง ๆ และนักศึกษาที่สนใจ

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในสังกัดหน่วยงานของท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยทางสำนักงาน ก.พ. กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสรรทุน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยขอขอบคุณยิ่ง

นายสมชาย คุ้มวงศ์

(นายสฤติย์ แก้วบุตตา)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ผู้แทนที่เข้าร่วมกิจกรรม

* ลากที่รับเอกสาร ไปยังกองการเจ้าหน้าที่



กองกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขรับ 9234
วันที่ - 4 ก.ค. 2556
เวลา 14.30 น.

ที่ นร ๑๐๐๓/๕๖๓

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ”

นำเสนอผู้อำนวยการกอง
กองการเจ้าหน้าที่

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขรับ 19566

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายละเอียดทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ

วันที่ 09 ธ.ค. 2556

๒. กำหนดการจัดกิจกรรม

เวลา 17.10 น.

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนการศึกษารูปแบบใหม่ คือ “ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือทุน UIS (Undergraduate Intelligence Scholarship Program)” เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาในเชิงรุก ดังรายละเอียดทุนฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

โดยที่ ทุนรัฐบาลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหานิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรับทุนศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และเข้ารับราชการในภายหลังสำเร็จการศึกษา ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษา สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนดังกล่าวในช่วงการรับสมัครระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึง ๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยกิจกรรมจะเป็นการเสวนา มีผู้ร่วมการเสวนาประกอบด้วยผู้บริหารของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรทุน ผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังกำหนดการจัดกิจกรรมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. จึงขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนในมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดยขอใช้สถานที่ที่มีความจุประมาณ ๓๐๐ คน ติดประกาศประชาสัมพันธ์ทุนในบริเวณมหาวิทยาลัย และขออนุญาตให้นิสิตนักศึกษาในคณะต่างๆ เข้าร่วมฟังกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนตามวันและเวลาดังกล่าว อนึ่ง ในวันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนฯ สำนักงาน ก.พ. ใครขอเชิญท่านหรือผู้แทนให้เกียรติเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนฯ และเข้าร่วมฟังการเสวนาด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้มอบหมายให้นางสาวพวงผกา กงเพชร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. ๐๘๙ ๙๒๒ ๙๙๒๓ เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม สำนักงาน ก.พ. หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เรียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณา เห็นควร

ส่งกองการเจ้าหน้าที่ พิจารณา

(นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา)
หัวหน้างานสารบรรณ
๔ ธ.ค. ๕๖

(นายธัญญา ภัคดี)
ผู้อำนวยการกองกลาง

ศูนย์นักบริหารระดับสูง

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๒๘ โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖

ขอแสดงความนับถือ

สนับสนุนการดำเนินงาน

ร.ร.สิริมา จรุงภ

(รองศาสตราจารย์สมหมาย ปรีเปรม)

(นางสาวรังสิมา จรุงภ) รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน

รองเลขาธิการ ก.พ. พิจารณาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. - 9 S.A. 2556

(นายสถิตย์ แก้วบุตตา)

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UIS)

- **วัตถุประสงค์ของทุน**
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
- **ลักษณะทุน**
เป็นการให้ทุนสนับสนุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
- **กลุ่มเป้าหมาย**
นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ
- **คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร**
มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สายวิทย์ฯ และไม่ต่ำกว่า 3.00 สายสังคม
- **จำนวนทุนที่จะจัดสรรในปี 2557 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร**
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยมีส่วนราชการที่แจ้งความประสงค์จะขอรับทุนทั้งสิ้น 21 ส่วนราชการ มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 89 ทุน โดยส่วนราชการทั้ง 21 แห่งนี้ เป็นส่วนราชการที่มีระบบเพื่อรองรับการบริหารกำลังคนคุณภาพ รวมทั้ง มีการกำหนดเส้นทางการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพให้กับผู้รับทุนด้วย
- **สิ่งที่จะได้รับ**
ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ
ระยะแรก เป็นทุนสำหรับศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชุดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาได้รับทุน ก่อนรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2
นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุนทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

- การรับสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. เพื่อสอบแข่งขัน ที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ “การสอบเพื่อรับทุน” ซึ่งจะสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 เดือนธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. หรือโทร 02-547-1000 ต่อ 6802 - 6804 , 6817 - 6819

- การสอบ

- สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
- เมื่อผ่านข้อเขียน จะประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็นต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment Center Method: ACM

- สรุป

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงๆ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปี 4 เข้ารับราชการทันทีเมื่อเรียนจบ และเมื่อปฏิบัติงานตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท นอกจากนี้จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

ส่วนราชการ	สาขาวิชาที่รับผิดชอบ	รวม
1 กรมประชาสัมพันธ์	คอมพิวเตอร์ - 1 ทูน	1
2 สำนักงาน ก.พ.	เศรษฐศาสตร์ - 2 ทูน, นิติศาสตร์ - 2 ทูน	4
3 สำนักงานประมาณ	เศรษฐศาสตร์ - 3 ทูน, บริหารธุรกิจ หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ - 1 ทูน, คอมพิวเตอร์ - 2 ทูน	6
4 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ	นิติศาสตร์ - 1 ทูน	1
5 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	คอมพิวเตอร์ - 1 ทูน	1
6 สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เศรษฐศาสตร์ - 3 ทูน, บริหารธุรกิจ - 2 ทูน, วิศวกรรมศาสตร์ - 1 ทูน	6
7 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	เศรษฐศาสตร์ - 1 ทูน, บริหารธุรกิจ - 1 ทูน, บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ - 1 ทูน, นิติศาสตร์ - 1 ทูน, เศรษฐศาสตร์ - 1 ทูน, วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ - 1 ทูน	6
8 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	เศรษฐศาสตร์ - 1 ทูน	1
9 กรมสรรพากร	การบัญชี - 3 ทูน, เศรษฐศาสตร์ หรือ การบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ - 6 ทูน, นิติศาสตร์ - 1 ทูน, บริหารธุรกิจ หรือ รัฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการ - 2 ทูน	12
10 กรมราชทัณฑ์	รัฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ นิติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ - 2 ทูน	2
11 กรมบังคับคดี	นิติศาสตร์ - 2 ทูน, การบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ - 2 ทูน	4
12 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	เศรษฐศาสตร์ - 3 ทูน, เศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ - 2 ทูน	5
13 กรมชลประทาน	วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน - 3 ทูน, วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 1 ทูน, วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน - 3 ทูน	7
14 กรมปศุสัตว์	เกษตรศาสตร์ทางผสมพันธุ์สัตว์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ - 1 ทูน, สัตวแพทยศาสตร์ - 3 ทูน, วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวเคมี - 1 ทูน, เกษตรศาสตร์ ทางสัตวบาล หรือทางสัตวศาสตร์ - 2 ทูน	7
15 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	สัตวแพทยศาสตร์ - 1 ทูน, วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี - 1 ทูน, วิทยาศาสตร์ ชีวภาพ ทางชีววิทยา - 1 ทูน, เทคนิคการแพทย์ - 1 ทูน, วิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ - 1 ทูน	5
16 กรมธนารักษ์	วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการและวัสดุ - 1 ทูน, วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลหรือทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม - 1 ทูน	2
17 กรมทางหลวงชนบท	วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง - 5 ทูน	5
18 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	รัฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ บริหารธุรกิจ - 3 ทูน, รัฐศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ - 1 ทูน, บริหารธุรกิจ - 1 ทูน	5
19 กรมการปกครอง	คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - 2 ทูน, รัฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ หรือ บริหารธุรกิจ - 1 ทูน, นิติศาสตร์ - 2 ทูน	5
20 กรมทางหลวง	วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา - 2 ทูน	2
21 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	บริหารธุรกิจ - 2 ทูน	2
	รวมทั้งหมด	89

กำหนดการประชุมสัมพันธ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ให้แก่นิสิต นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2556
ณ ศูนย์อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- 08.30 – 10.00 น. เตรียมงานประชุมสัมพันธ ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 10.00 – 16.30 น. -ประชุมสัมพันธสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มี
ศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) ให้แก่นิสิต
นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย
-กระบวนการแนะนำทุนฯ โดยการชี้แจงรายละเอียดทุน การแจกเอกสาร และตอบ
ข้อซักถาม จากผู้รับผิดชอบโครงการ (ผศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร และทีม)
-